
sþ. 671. Fyrirspurn [373. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um stefnumörkun í áfengismálum.

Frá Helga Seljan.

Hvað hyggst ráðherra gera til að hrinda í framkvæmd tillögum nefndar sem fjallaði um
mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum og skilaði áliti í janúarbyrjun s.l.?


